



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำและท่อระบายน้ำ โชนหัวตลาด จำนวน ๓ จุด
หมู่ ๓ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำและท่อระบายน้ำโชนหัวตลาด จำนวน ๓ จุด หมู่ ๓ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นกำหนด พร้อมบัญชีโครงการ จำนวน ๑ บัญชี

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๕,๕๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑๓๗,๗๕๐ บาท
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์(eGovernment Procurement:e-GP)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนโดยถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลางานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ยื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองชั้น ๒) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๖-๒๕๐๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement .go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ www.hatsompaen.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพนัส แต่พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

